



ขอเชิญชวนพลนิกรชาวไทย ประดับธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

# สัมมนานานาชาติ การสอนภาษาไทย นำมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีคุณภาพ เพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การยกระดับภาษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยรุกเข้าสู่ความเป็นอาเซียน

ด้วยเหตุนี้ ผศ.จินตนา พุทธเมตตา ประธานโครงการภาษาไทยเข้มแข็ง (บก 3) จึงได้จัดทำโครงการสัมมนานานาชาติ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำวิธีการสอนที่หลากหลายไปบูรณาการกับการเรียน



## สปสช.เดินหน้าพัฒนาช่วยผู้ป่วย ล้างไตช่องท้อง

สปสช.จับมือคณะแพทยศาสตร์ มศว พัฒนาการดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้องหวังเป็นต้นแบบภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง



จดลามหนุ่มสาธิต มศว : นายปภักร อิงคนนท์ นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กวาด 6 เหรียญทองว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร, ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร 4 x 200 เมตร และผลัดผสม 4 x 100 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 "อุดรดีดัดเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2554

## รับสั่งพระราชินี ส่งเสริมผ้าไทย

มติ ครม. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ แต่งกายแบบไทยมาทำงาน สัปดาห์ละ 1 วัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใส่เสื้อผ้าแบบไทยมาทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้รับสั่งระหว่างเปิดกรรหม่อนใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา โดยพระองค์ตรัสขณะร่วมโต๊ะเสวยว่า "ฝรั่งถามว่าทำไมคนไทยชอบใส่ชุด โนโด้เสื้อตัดเย็บแบบกระดุม 5 เม็ด ที่สวยและเหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย ที่สามารถนำผ้าไหมหรือผ้าไทยมาตัดเย็บได้"

## ดาว-เดือน เฟรชชี มศว



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2554

สัมมนานานาชาติ

การสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะ



ผศ.จันทนา พุทธเมตตา

วิทยากร จากสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย ศ.ดร.คิม ยองแอ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย รศ.หลอ อี้หยวน อีกทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมคณะผู้บริหาร มศว อาทิ รศ.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.สมชาย อัศวโกวิท และคณะมาร่วมบรรเลงบทเพลงอันไพเราะ ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงโขนจิ๋ว จาก ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2554 รศ.สุภา ปานเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "ผู้บริหาร มศว กับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ" ในนามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐิติกาบซึ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูต และท่านอุปทูต จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการและแสดงทัศนะเรื่อง "ความสำคัญของภาษาไทยในสายตาของนักการทูต" ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ (สพร) กระทรวงการต่างประเทศ

การสัมมนาเริ่มต้นด้วยการเปิดอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และการเรียนการสอนในฐานะภาษาต่างประเทศในโรงเรียนของประเทศไทย ตามลำดับ โดยมี ผศ.จันทนา พุทธเมตตา และอ.พัทธยา จิตต์เมตตา รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการอภิปรายงานวิจัย อาทิ การวิเคราะห์เปรียบเทียบวากยสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเกาหลี นำเสนอโดย ศ.ดร. ณองส์ ฮวันซิ่ง และอ.พัธนี โชติกเสถียร รับหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการเสวนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยมี รศ.โกชัย สาริกบุตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับโครงการสัมมนานานาชาติ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะจากแบบประเมินโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างก็รู้สึกประทับใจ อยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งยังเสนอแนะว่า "ควรมี

การจัดการสัมมนาในหัวข้อนี้อีก เพราะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี"

ช่วยผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง

สปสช. และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาต้นแบบการบริการซีเอพีดี้ ในรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริการล้างไตทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเน้นสร้างเครือข่ายบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขต 4 สระบุรี และเขต 6 ระยอง ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาลในเขตภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.ประทีป กล่าวว่ หลังรัฐบาลกำหนดนโยบายให้บริการทดแทนไตแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้วิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็นลำดับแรกเมื่อ พ.ศ.2551 ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องจำนวนมาก จนเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธี ล้างไตทางช่องท้องมากกว่า 8,600 ราย ซึ่งความร่วมมือของโครงการนี้จะทำให้มีการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน ศ.นพ.วุฒิชัย กล่าวว่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ที่สำคัญของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต พื้นที่ที่มารับผิดชอบของ สปสช. เขต 4 สระบุรี ที่ดูแล 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สปสช. เขต 6 ระยอง ซึ่งดูแล 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากมีการสร้างเครือข่ายการบริการที่ดีในเขตพื้นที่ จะทำให้ลดระยะเวลาการรอคิวในการรักษาลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเข้าไปรักษาในกรุงเทพฯ และปริมาณลดได้ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช. ต่อไป.

รับสั่งพระราชินี ส่งเสริมผ้าไทย

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมไปดูแลแบบเสื้อที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ กรม. ยังเห็นชอบตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอมา โดยเชิญชวนให้คนไทยใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้ใส่นับแต่วันนี้จนถึงช่วงเวลาจัดงาน ซึ่งสามารถใส่ได้ทุกสี ยกเว้นสีดำกับสีน้ำเงินเข้ม

ดาว-เดือน

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 ณ มศว องค์กรฯ ซึ่งภายในโครงการนี้มีกิจกรรม "Freshmen night 2011" เพื่อคัดสรร "ดาว และเดือน" ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็ตัวแทนนิสิตที่มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

กิจกรรมการประกวด "Freshmen night 2011" เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นที่สู่น้อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ภายในงานมีความสนุกสนานครึกครื้นของเหล่านิสิตทั้งรุ่นพี่ และรุ่นน้องจากคณะต่างๆ มีป๊ายไฟเชียร์ มอบเป็นกำลังใจแรงเชียร์เพื่อนในคณะของตนเอง และผู้ที่เรียกร้องความสนใจได้ไม่แพ้กันเห็นจะไม่พ้นผู้ครองตำแหน่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัยในปีที่แล้วอย่าง น้องอาร์ม นายวิรุทธ จันทร์สุข เดือนมหาวิทยาลัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดิกรีสมาชิกนักร้องบอยแบนด์ วงรุกกีบีบี และน้องปาน นางสาวดุจดติเทพวงศ์ ดาวมหาวิทยาลัยจากคณะพลศึกษา ที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ผู้เข้าประกวดและทำหน้าที่เชิญรางวัลในปีนี้อีกด้วย

สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า ตำแหน่ง Freshmen Boy&Girl 2011 หรือดาวและเดือนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายชนะพล เกตุภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวพิชญานร สุวรรณวุฒิพิชญ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองพร้อมด้วยบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคำถามชนะใจกรรมการจึงคว้าตำแหน่งไปครอง

นอกจากตำแหน่งดาว-เดือนแล้วยังมีผู้ได้รับตำแหน่ง และรางวัลอื่นๆ อีกคือ ตำแหน่ง รองอันดับหนึ่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายฐานัฐพ์ โส่คุณสมบัติ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม และ นางสาวปาริตา ธนวนดิษฐ์วิชัย คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง รองอันดับสองดาวและเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายธัชวิทย์ กุลกระจ่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวธนกรณ์ แจ่มแจ่ม คณะพลศึกษา ตำแหน่ง Popular Vote ได้แก่ นายอติคม ประณตนันท์ คณะพลศึกษา และ นางสาวหงษ์หยก พันตารัก คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลหนุ่มสาวหัวคิดดีโดยไวตามัลล์พลัส ได้แก่ นายอติคม ประณตนันท์ คณะพลศึกษา และ นางสาวพิชญานร สุวรรณวุฒิพิชญ คณะสังคมศาสตร์ รางวัลเพียงวิคูไอศดอล ได้แก่ นายธัชวิทย์ กุลกระจ่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวจิราวรรณ มีวเหลียงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ และรางวัลสุดท้ายคือ รางวัล

ขวัญใจกรรมการ ได้แก่ นายเจษฎา อนุพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ นางสาวสุธิดา กาญจนัมพะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับผู้ได้รับตำแหน่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัยนั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าร่วมประกวดดาวและเดือนระดับประเทศ และยังคงเป็นตัวอย่างอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อม ถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ยุทธศาสตร์ "การพัฒนาศักยภาพนิสิต" หนึ่งในก้าวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


มศว ใฝ่รู้วิชาการ ครั้งที่ 3 การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายออนไลน์


ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว มีโครงการนำการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มาผสมกับบริบทอื่นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบและนอกระบบ จึงได้ให้ความสำคัญกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว จึงได้จัดงานโครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งเน้น การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Learning in Social Networking Environment) ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย.2554

"มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ "การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์" โดย รศ.ยีน ภู่วรรณ "สอนอย่างไรในยุค Personalized Learning" โดยรศ.บุปผชาติ ทฬิทกรณ์ "10 ปัจจัยในการใช้สื่อไอซีทีในการเรียนการสอน" โดยดร.ทินศิริ ศิริโพธิ์ "Digital Content and eBook" โดยศ.วิลาศ วูวงศ์ นอกจากนี้ยังจะได้พบกับนิทรรศการผลงานของนิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิทรรศการและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษ (คิดดีที่ มศว) และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอที"



ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้มองเพียงแค่นโยบายของรัฐที่เข้าถึงประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนเขายังมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพวกเขาหรือไม่  
จริงใจและคิดค้น ทำงานใกล้ชิดและเข้าถึงพวกเขาแบบจริงใจหรือหลอกๆ ต้องเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด จึงจะสามารถนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้อย่าง  
ยั่งยืน

• คณิต - คมวาทกรรม  วิจัย ตั้งใจรัก

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  สอบแล้ว

## ดินกลางใจสนาม มศว

นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่า กำลังศึกษาพื้นที่ มศว ประสานมิตร ในเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สามารถสรุปอย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มี  
หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน คือมีข้อมูลมติดฐานเบื้องต้นว่า ที่ตั้ง มศว ประสานมิตร ปัจจุบัน เคยเป็นที่ตั้งฐานทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก  
พุทธศักราช 2310 ระหว่างเดินทางหนีไปตีเมืองจันทบุรี ได้มีการกล่าวถึงต้นโพธิ์ทะเล ซึ่งปัจจุบันก็มีต้นโพธิ์ทะเลอยู่หน้าคณะพลศึกษา ด้านหลังอาคาร 14 มศว ประสานมิตร ซึ่งเรื่อง  
ดังกล่าวจะต้องพิสูจน์อีกยาวไกล

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตรงนี้ก็ก่อนที่ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จะดำเนินการจัดซื้อก่อนการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงปี 2492 เป็นห้องทุ่ง เป็นที่นา เป็นที่โล่งแจ้งอย่าง  
แน่นอน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับฐานทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือไม่ ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่ "บางกอก" หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เป็นท้องทะเล อาจเป็นป่าชายเลนนับด้วยพันปี นับด้วยร้อยปี  
นับด้วยหลักสิบปีเศษของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ตรงนี้ ย่อมมีประวัติศาสตร์ มีสภาพภูมิศาสตร์ มีธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม มีสิ่งมีชีวิต มีชีวิตผู้คนที่ย้ายมาไป เปลี่ยนแปลงไป มีการเกิดแล้วมีการตาย มีสุข มีทุกข์ของผู้คนมากมาย ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ช่วง "มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร" 28 เมษายน 2552 เป็นช่วงของการก่อสร้างมากมาย รวมทั้งอาคารที่จอดรถใต้ดินที่ มศว ประสานมิตร ได้มีการขุดเจาะเพื่อตรวจสอบ  
สภาพดินและทำเสาเข็มอาคารดังกล่าว ได้รับรายงานว่าได้มีการขุดเจาะลึกถึง 30 เมตร ลึกมาก

อธิการบดีได้ขอให้ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย นำดินจากบริเวณที่ขุดเจาะส่วนที่ลึกที่สุด (30 เมตร) นำมาบรรจุลงในเครื่องปั้นดินเผา รูป  
พิททอง ลายทอง ขนาดกว้าง 6.5 ซม. สูง 5 ซม. มอบให้กับศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่มีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย และประสงค์จะได้มอบที่ดิน  
กลางใจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำไปเป็นที่ระลึก เป็นสิ่งเตือนความทรงจำ เป็นประจักษ์พยานความตั้งใจทั้งปวง หรือความรู้สึกอันใดตามที่หัวใจปรารถนา พร้อมกันนั้น  
ก็ได้มอบการ์ดแผ่นพับสี่เท่า ลายงามสภาพเรียบร้อย ด้านนอกเป็นตรา มศว(สีเงิน) ตรา 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร (สีน้ำตาส้ม) และด้านหลังเป็นภาพหน้าหน้าขาว - ดำ อาคาร  
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สีน้ำตาส้ม)

## มศว เปิดวิชาภูมิปัญญาไทย



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(มศว) เปิดเผยว่า มศว เปิดโครงการ  
นาฏยศาลาต้นกล้างานศิลป์ เพื่อให้  
เป็นสถาบันที่จะนำความรู้ด้านศิลปะ  
การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)  
ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่

โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ  
บัณฑิตศึกษา เป็นวิชาเลือกเสรี นำองค์  
ความรู้ศิลปะหลากหลายแขนงใน  
การแสดงหุ่นละครเล็กให้นิสิตได้เรียน  
ชื่อรายวิชาว่า ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ  
การแสดง ภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะ  
ศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ จะ  
เริ่มทำการเรียนการสอนในภาคการ  
ศึกษาที่ 1 พ.ศ.2554 เปิดทำการเรียน  
การสอนเพื่อคน 2 กลุ่ม คือ นิสิต  
นักศึกษาที่มีพื้นฐานนาฏศิลป์หุ่น  
ละครเล็ก และนิสิต นักศึกษาทั่วไปที่  
ไม่มีพื้นฐานมาก่อน "หุ่นละครเล็ก  
โจหลุยส์คงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปะแต่  
จะเปลี่ยนเป็นครู ถ่ายทอดประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียน ให้เข้าถึงภูมิปัญญาไทย เกิด  
ประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตซึ่งเรียนจบแล้วเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทย  
ทั้งสองแขนงเข้าด้วยกัน ถือเป็นก้าวแรกแห่งต้นกล้างานศิลป์ให้เติบโต และพร้อมช่วย  
กันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป"

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2649-5000 ต่อ 5122)

## ความหมายตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554



อักษรพระปรมาภิไธย ภปร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ  
อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบ  
ด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น  
ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข 9 หมายถึง  
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๗ นั้น อยู่ภายใต้พระมหา  
พิชัยมงกุฏ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็น  
เครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของ  
อักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีลวดลายเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่  
เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึง สีอันเป็น  
เดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความ  
สงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่อง  
อยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งป็นักขัตติ์ โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสี  
น้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้  
พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูสีทอง เขียนอักษร  
สีทอง หมายความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง มาตรการสนับสนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามแก่บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Table with 2 columns: กิจกรรม (Activities) and มาตรการสนับสนุน (Support Measures). Rows include: 1. การประชุม (Meetings), 2. การฝึกอบรม (Training), 3. การแข่งขัน (Competitions), 4. การบริการ (Services), 5. การประชาสัมพันธ์ (Publicity), 6. การสนับสนุน (Support), 7. การอำนวยความสะดวก (Facilitation), 8. การสนับสนุน (Support), 9. การสนับสนุน (Support), 10. การสนับสนุน (Support).

1. \* การฝึกอบรม (Training) 200 บาท ต่อคนต่อวัน (รวมค่าอาหารกลางวัน) ในกรณีที่มีวิทยากรภายนอก 300 บาท (ค่าที่พักและค่าเดินทาง 100 บาท)

2. \* ค่าใช้จ่ายในการประชุม (Meeting Expenses) 200 บาท ต่อการประชุม (รวมค่าอาหารกลางวัน) ในกรณีที่มีวิทยากรภายนอก 300 บาท (ค่าที่พักและค่าเดินทาง 100 บาท)

3. \* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน (Competition Expenses) 200 บาท ต่อการแข่งขัน (รวมค่าอาหารกลางวัน) ในกรณีที่มีวิทยากรภายนอก 300 บาท (ค่าที่พักและค่าเดินทาง 100 บาท)

มศว ไอทีวิชาการ ครั้งที่ 3



โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บท.3. โครงการ Cyber Education Center) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง และ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น. ชั้น 1 - ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Learning in Social Networking) วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ โรงละครโคกมนตรินาภยาศาสนา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิทรรศการผลงานของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2554 ชั้น 1-4 อาคารนวัตกรรมฯ และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอซีที ระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2554 ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ

นักเรียน นักศึกษา นิสิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป download ใบตอบรับเข้าร่วมงาน และส่งแบบตอบรับ กลับมายังสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร หรือ โทรสาร 0-2259-2217 หรือ email : swuit@swu.ac.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5076 / 081-590-9362 (คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค) หรือ 083-499-0061 (คุณสมบุญ อุทุมพรขันธ์) สำหรับนิสิต มศว ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ สามารถลงบันทึกกิจกรรมของนิสิตได้ (กลุ่ม 2 : กิจกรรมจริยธรรม/บุคลิกภาพ)

ปฏิทิน  
กิจกรรมข่าว มศว



ประชุมระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดีฯ  
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการ โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์ จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร ศูนย์ละเอียด การประชุม การส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมประชุม ได้ที่ http://thaiconference.swu.ac.th

ครบรอบ 56 ปีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว  
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต ผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงาน ค่ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ในการประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม" (วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554) โทร. 02-649-5000 ต่อ 7600

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้หลอมรวมสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันแล้ว และปรับเปลี่ยนเป็น "คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ให้ตระหนักและเข้าใจด้านภูมิสังคมและภูมิปัญญาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และมหาวิทยาลัย คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาคาร 14 ชั้น 6 โทร.ภายใน 5207 โทรสาร 02-260-3275

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์  
SWU CHANNEL



ปฐมนิเทศ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการจรรยาบรรณครูพันธุ์ใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตเอกภาษาไทย กศน. ชั้นปีที่ 1 และรับขวัญปีที่ 2 เอกภาษาไทย กศน. ดินถิ่น ประสานมิตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554



ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ : คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาเทียบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว อังกรวาท



ลงนาม : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร จัดโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเรื่องผู้สูงอายุ บนฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูสังคมวัยชราครั้งที่ 2 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร



ชมรมจริยธรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญาอันหนักงู : ขอประพาศน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "หนักก่าลิ่งง" ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 80 ปี ปัญญาันทะเลเพื่อให้นุเคราะห์มิมคาศาและนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ ในการทำงานและการดูแลผู้ปวยไดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วูจ คุลยวทร และอาจารย์ สุภกร ธรรมชวงค์ เป็นวิทยากร

ขณะนี้เป็นศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว นอกเล่ม่าก่าลิ่งง (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswu@swu.ac.th

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924